



กรมการช่างเทคนิคจังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ 16955
วันที่ 7.ก.ค. 2560
เวลา

ที่ รบ ๕๓๗๐๒/ ๗๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลือก
 ๑ หมู่ที่ ๙ ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านเลือก
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศและเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
วันที่ 4.46
เลขที่ 7.ก.ค. 2560
<input type="checkbox"/> กค. <input type="checkbox"/> ขค. <input type="checkbox"/> อค. <input type="checkbox"/> ตส. <input type="checkbox"/> บค.

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเลือก มีความประสงค์จะประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนซอยดงไก่อดีตามประกาศประมูลงานสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดให้เจ้าหน้าที่ช่วยปิดประกาศประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๓๒๘๕ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐ ๓๒๒๓ ๔๓๕๙

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเลือก
เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement Recycling
ถนนซอยดงไถ่

เทศบาลตำบลบ้านเลือก มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement Recycling ถนนซอยดงไถ่ ผ่าน หมู่ ๔ , ๕ และ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๘๘ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวแอสฟัลท์ฯ ไม่น้อยกว่า ๖,๔๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและเสริมฝาบ่อพักคอนกรีตเดิม จำนวน ๒๓ ฝาบ่อพักคอนกรีต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านเลือกที่กำหนด เลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผ่น

งบประมาณ ๓,๔๘๘,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๓,๔๘๘,๐๘๕.๘๒.- บาท

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมา ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้าง ในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างฯ
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลจ้างฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภท เดียวกันกับงานที่ประมูลราคานี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลตำบลบ้านเลือก” เชื้อถือ (พร้อมตัวจริง)
๖. ต้องไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ โดยผู้ที่จะยื่นเอกสารประมูลงานนี้จะต้องรับรองว่าตนเองไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หากตรวจพบว่าเป็นผู้ทำงานจะดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกกรณี จะปิดความรับผิดชอบมิได้
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/ ๘.บุคคลหรือนิติบุคคล

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลือก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลือก กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาในการประมูลในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนวันเวลาในการเคาะเสนอราคาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากผู้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว


กรณีที่มีการเสนอราคา เทศบาลตำบลบ้านเลือกจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อน เพื่อประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่เทศบาลตำบลบ้านเลือกกำหนด ถึงจะสามารถประกาศกำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบว่า จะทำการเสนอราคาในวันและเวลาใด หรือแบบเปิดหรือแบบปิดในภายหลัง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเลือก ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๒๓-๔๓๕๔ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูล โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ จำนวน ๑๗๔,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบตั้งระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.๕ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคากรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านเลือก ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร ผู้ยื่นเอกสาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

งานจ้างก่อสร้างรายนี้จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้เทศบาลตำบลบ้านเลือกสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูล หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณในการประมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอนุสรณ์ คาราพาณิชย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก